



KHU CÔNG NGHIỆP HẢI LONG Điểm đến đầu tư mới tại Khu kinh tế Thái Bình

(Tiếp theo trang 1)

Cũng giống như KCN Liên Hà Thái, KCN Hải Long nằm trong Khu kinh tế Thái Bình nên các nhà

đầu tư thứ cấp khi đầu tư dự án vào đây được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt theo quy định của trung

ương cùng những cơ chế khuyến khích đầu tư của tỉnh như ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất; hỗ trợ

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào; hỗ trợ san lấp mặt bằng; hỗ trợ xây dựng và kinh doanh nhà xưởng; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ xúc tiến thương mại và các thủ tục hành chính về đầu tư.

Niềm tin cho nhà đầu tư

Các doanh nghiệp đầu tư dự án vào KCN Hải Long thực sự yên tâm về nguồn nhân lực phục vụ sản xuất. Trên địa bàn huyện Tiên Hải có hơn 60.000 lao động có tay nghề vững, ngoài ra hàng năm có thêm hơn 1.000 lao động

mới bổ sung. Theo khảo sát, thống kê của UBND huyện Tiên Hải, hiện nay có khoảng 30.000 lao động là người dân địa phương đang làm việc ở các tỉnh, thành phố trong cả nước có nhu cầu trở lại quê hương nếu các doanh nghiệp mới trong huyện tuyển dụng.

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh là nhà đầu tư có năng lực tài chính, giàu kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành KCN. Hiện vốn điều lệ của Công ty đạt 350 tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 1.200 tỷ đồng. Công ty đã đầu tư và kinh doanh hiệu quả hạ tầng KCN Bảo Minh (Nam Định) với diện tích 215ha, thu hút được 12 dự án FDI và 2 dự án trong nước lớn đầu tư lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp. Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Văn Kiểm cho biết thêm: Chúng tôi luôn cam kết xây dựng những KCN với chất lượng, thẩm mỹ cao, đạt tiến độ và an toàn, đi đầu trong việc áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào quản lý doanh nghiệp và thi công công trình, xem chất lượng là một nhân tố phát triển để tăng tính cạnh tranh và là tiêu chí của văn hóa doanh nghiệp.

Kỳ vọng bứt phá

Theo quy hoạch của nhà đầu tư hạ tầng, KCN Hải Long tập trung thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp điện, điện

tử, công nghiệp cơ khí chế tạo, cơ khí lắp ráp, công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng, công nghiệp may mặc, dệt và hoàn tất sản phẩm vải cao cấp, công nghiệp gốm, sứ, các ngành công nghiệp phụ trợ và kho cảng, logistics. Đây là các ngành sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao, công nghệ sản xuất hiện đại, ít tác động đến môi trường, tận dụng được tiềm năng, lợi thế về tài nguyên đất đai, nguồn năng lượng tại chỗ của huyện Tiên Hải.

Các xã phía Đông của huyện Tiên Hải như Đông Long, Đông Xuyên, Đông Trà, Đông Quý hiện tại có

rất ít doanh nghiệp đầu tư hoạt động. Vì vậy, ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ của các địa phương chậm phát triển, lao động của địa phương phải đi làm ăn xa nhiều. Ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải cho biết: Các xã khu vực phía Đông nhiều năm qua trở thành "vùng trũng" của huyện Tiên Hải cả về số doanh nghiệp, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu nhập của người dân thấp và trùng về phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Vì vậy, KCN Hải Long thành lập, đầu tư được kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo

nông thôn, đời sống nhân dân các địa phương và nhất là chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Để biến những kỳ vọng đó thành hiện thực, hiện nay cấp ủy, chính quyền huyện đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời, triển khai các bước phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư hạ tầng thực hiện dự án, sớm thu hút các dự án thứ cấp vào hoạt động.



Khu công nghiệp Hải Long được kết nối với tuyến đường bộ ven biển và các huyết mạch giao thông của tỉnh, đường trục trong Khu kinh tế Thái Bình.

Quyết tâm giành vụ xuân thắng lợi toàn diện



Nông dân huyện Kiến Xương sử dụng máy cấy đất tay để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy.

Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 75.000ha, năng suất phấn đấu đạt trên 70 tạ/ha. Được xác định là vụ chính trong năm, giúp bảo đảm năng suất, sản lượng thực cả năm, việc chủ động triển khai các biện pháp ngay từ đầu vụ sẽ mang lại vụ sản xuất thắng lợi.

Đầu tư máy làm đất, máy gặt, máy cấy, máy bơm phân, giàn gieo mạ để cơ giới đồng bộ các khâu sản xuất lúa, ngoài phục vụ 10ha ruộng của gia đình, ông Nguyễn Duy Tâm, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) còn làm thêm cho khoảng 5ha của người dân trong xã. Ông Tâm cho biết: Tranh thủ thời tiết ấm áp, những ngày này, cả người, cả máy cấy đều hoạt động tối đa thời gian, công suất để gieo cấy thêm lượng mạ dự phòng, tránh trường hợp mạ bị ảnh hưởng do thời tiết bất thuận đồng thời có mạ để bổ sung sau cấy.

Với quyết tâm giành vụ sản xuất thắng lợi toàn diện nên ngành nông nghiệp đã sớm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa

phương, HTX căn cứ vào lịch thời vụ, chủ động thực hiện các khâu như: làm đất, lấy nước, bố trí cơ cấu giống mùa vụ để gieo cấy các loại cây trồng cho phù hợp. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: Mặc dù tổng thời gian liên hồ thủy điện xả nước để các địa phương lấy nước để ải vụ đông xuân năm nay ít hơn 4 ngày so với vụ đông xuân năm 2022 nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, công tác chuẩn bị sớm, đẩy đủ mọi mặt nên đến ngày 5/2, 100% diện tích gieo cấy của tỉnh đã đủ nước làm đất phục vụ gieo cấy, là tỉnh đầu tiên trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ hoàn thành công tác lấy nước để ải. Hai công ty thủy nông đã khai thác tối đa khả năng thành công tác lấy nước để ải. Hai công ty thủy nông đã khai thác tối đa khả năng thành công tác lấy nước để ải. Hai công ty thủy nông đã khai thác tối đa khả năng thành công tác lấy nước để ải.

Đối với cây lúa, để tránh bất thuận của thời tiết giai đoạn lúa trở bông, toàn tỉnh

tiếp tục thực hiện công thức "xuân muộn - mùa sớm", tăng diện tích lúa thuần, lúa chất lượng cao, đặc biệt khuyến khích mở rộng diện tích áp dụng biện pháp gieo mạ khay, cấy máy và sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. Triển khai xây dựng các mô hình sử dụng các giống có tiềm năng năng suất, chất lượng cao, các giống có khả năng chống chịu với các đối tượng sâu bệnh, các giống chuyển gen kháng bệnh (bạc lá, đạo ôn cổ bông). Sau tiết lập xuân vào ngày 4/2 (ngày 14/1 âm lịch), thời tiết đang ấm dần lên, do vậy bà con nông dân các nơi đã và đang khẩn trương xuống đồng gieo cấy và chăm sóc lúa, cây màu. Ngành nông nghiệp và các huyện, thành phố đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, HTX đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước ngày 25/2. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương chăm bón, bảo vệ cây lúa, tổ chức diệt chuột, phòng, trừ sâu bệnh các loại bảo vệ sản xuất.

Ông Mai Thanh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Nhiều ứng

dụng khoa học kỹ thuật được áp dụng đưa vào sản xuất rộng rãi vừa tranh thủ được thời vụ, giảm lượng giống, giảm công lao động vừa giảm chi phí sản xuất, cải thiện môi trường, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng. Đặc biệt là những năm gần đây, sản xuất trồng trọt nói chung, sản xuất lúa nói riêng nhất là lúa chất lượng cao luôn được mùa, được giá, do đó nông dân tin tưởng để tiếp tục đầu tư thâm canh. Hiện các địa phương đang bước vào cao điểm gieo cấy lúa xuân, Chi cục phân công cán bộ kỹ thuật tăng cường về cơ sở hướng dẫn, đôn đốc nông dân gieo cấy, chăm sóc lúa xuân. Trong đó, khuyến cáo các địa phương điều tiết nước hợp lý, với phương châm "lấy nước làm áo", tiến hành bón thúc khi lúa bén rễ hồi xanh, ra lá mới bằng các loại phân NPK chuyên thức có hàm lượng đạm và kali cao. Tăng cường các biện pháp thủ công xử lý cỏ dại, trường hợp sử dụng thuốc trừ cỏ phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn. Thời tiết ấm cũng tạo thuận lợi cho ốc bươu vàng phát triển, gây hại, do đó nông dân

cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, bắt ốc trưởng thành, thu trứng đẻ trên bờ ruộng, mương máng, thân cây, que cọc trên mặt nước, chằng lưới mắt nhỏ ở các đầu kênh dẫn nước vào ruộng để thu bắt ốc. Trên những ruộng lúa đã cấy, thường xuyên bắt ốc và cây dại lại những đánh bị ốc hại nhằm bảo đảm mật độ trên một đơn vị diện tích. Chỉ sử dụng thuốc hóa học diệt trừ ốc khi mật độ ốc từ 3 con/m² trở lên, ốc tuổi nhỏ không thể bắt được bằng tay. Ngoài ra, lưu ý các đối tượng hại khác như chuột, lúa cỏ.

Với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành chức năng, cùng với kinh nghiệm sản xuất nhiều năm của bà con nông dân và các HTX, nhất định vụ xuân năm nay sẽ giành được thắng lợi toàn diện cả diện tích, năng suất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh.

Từ ngày 10/2, các địa phương ở Quỳnh Phụ đồng loạt xuống đồng gieo cấy lúa xuân. Với mục tiêu phấn đấu năng suất đạt trên 71 tạ/ha, huyện chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch gieo cấy và chăm sóc để đạt năng suất cao nhất.

Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ xuân năm nay Quỳnh Phụ gieo cấy trên 11.000ha. Để bảo đảm diện tích lúa gieo cấy theo đúng lịch thời vụ, thực hiện chỉ đạo của huyện, Phòng đã có văn bản triển khai tới các xã, thị trấn. Đến nay, các địa phương hoàn thành việc gieo mạ, lấy nước để ải, làm đất, bừa ngà để tổ chức gieo cấy. Thời gian này, huyện tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền người dân tích tụ ruộng đất, không để diện tích bị bỏ hoang, đồng thời chủ động làm đất, giống, phân bón

của tỉnh về máy cấy, huyện đề nghị các địa phương tập trung tuyên truyền người dân sử dụng máy cấy, phấn đấu vụ xuân năm nay có khoảng 40% diện tích được gieo cấy bằng máy.

Vụ xuân năm nay, gia đình ông Nguyễn Gia Kháng, thôn Châu Tiến, xã Quỳnh Mỹ gieo cấy 23ha, trong đó diện tích lúa nếp chiếm khoảng 70%, còn lại là TBR225. Đây cũng là năm thứ ba gia đình ông tích tụ ruộng đất và toàn bộ diện tích lúa được cấy bằng máy. Chia sẻ với chúng tôi, ông Kháng cho biết, năm nay gia đình ông chủ yếu gieo cấy lúa nếp. Do thời gian sinh trưởng lúa nếp dài nên ngay sau tết gia đình tổ chức gieo mạ, làm đất để gieo cấy cho kịp thời vụ. Được HTX tuyên truyền, hướng dẫn cùng với thời tiết thuận lợi, từ ngày 10 tháng Giêng gia đình tổ chức xuống đồng. Đến nay, toàn bộ diện tích lúa nếp đã cấy xong, dự kiến đến ngày 15/2 sẽ hoàn thành việc gieo cấy.

Xã Quỳnh Mỹ có tổng diện tích gieo cấy lúa xuân trên 205ha, trong đó chủ yếu các giống lúa nếp và TBR225. Nhờ tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời, bà con xã viên tổ chức xuống đồng theo đúng lịch. Ông Nguyễn Công Nghiệp, Giám đốc HTX DVNN xã chia sẻ: Lợi ích từ việc cấy máy vào vụ lúa gần đây đã mang lại hiệu quả kinh tế cao nên bà con xã viên rất phấn khởi. Năm nay, toàn xã có 22 hộ gia đình tích tụ ruộng đất với 160ha, hộ nhiều nhất 25ha; toàn xã phấn đấu 70% diện tích lúa xuân được cấy máy. Để việc gieo cấy đúng lịch, ngay sau tết các thôn tích cực tuyên truyền bà con gieo mạ khay cấy máy, gieo mạ nền cứng; chủ động làm khung vòm giữ ấm cho mạ, để phòng chuột phá hoại. Đến nay, toàn xã đã gieo cấy được khoảng 20% diện tích, phấn đấu hoàn thành

gieo cấy đúng lịch thời vụ. Cùng với cơ chế hỗ trợ của tỉnh và huyện cho bà con xã viên về giống, vật tư sản xuất, khoa học kỹ thuật, địa phương động viên người dân tranh thủ thời tiết ấm xuống đồng gieo cấy để lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay, toàn xã gieo cấy được 40% diện tích, trong đó chủ yếu là lúa nếp; các giống lúa được gieo cấy hầu hết là mạ nền cứng và được cấy bằng máy. Với 3 hộ gia đình trong xã tích tụ được 45ha, địa phương đề nghị sớm hoàn thành việc gieo cấy của gia đình để hỗ trợ nông dân trong xã gieo cấy, phấn đấu đến ngày 20/2 hoàn thành việc gieo cấy.

Tại Quỳnh Thọ, để lúa xuân gieo cấy đúng lịch thời vụ, cùng với chủ động về giống, phân bón, địa phương đã huy động 17 máy cấy của bà con xã viên tập trung gieo cấy cho 268ha. Ông Ngô Doãn Đô, Giám đốc HTX DVNN xã chia sẻ: Lợi ích từ việc cấy máy vào vụ lúa gần đây đã mang lại hiệu quả kinh tế cao nên bà con xã viên rất phấn khởi. Năm nay, toàn xã có 22 hộ gia đình tích tụ ruộng đất với 160ha, hộ nhiều nhất 25ha; toàn xã phấn đấu 70% diện tích lúa xuân được cấy máy. Để việc gieo cấy đúng lịch, ngay sau tết các thôn tích cực tuyên truyền bà con gieo mạ khay cấy máy, gieo mạ nền cứng; chủ động làm khung vòm giữ ấm cho mạ, để phòng chuột phá hoại. Đến nay, toàn xã đã gieo cấy được khoảng 20% diện tích, phấn đấu hoàn thành

theo đúng lịch của tỉnh và huyện. Sau cấy, địa phương tập trung chỉ đạo việc điều tiết nước, bắt ốc bươu vàng, tổ chức diệt chuột, chăm bón lúa theo đúng hướng dẫn để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Vụ xuân năm 2023, Quỳnh Phụ phấn đấu năng suất lúa đạt trên 71 tạ/ha. Vì vậy, sau khi hoàn thành việc gieo cấy, cũng như mọi năm công tác chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh được huyện và các địa phương rất chú trọng. Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết thêm: Sau gieo cấy, huyện chỉ đạo các địa phương tập trung hướng dẫn, tuyên truyền người dân chú trọng công tác chăm sóc cho lúa, điều tiết nước hợp lý, đặc biệt là đối với diện tích lúa chân cao và chân trũng để tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi. Tổ chức thực hiện tốt công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất ngay từ đầu vụ, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Trong việc chăm sóc cần sử dụng những loại phân hữu cơ, phân vi sinh và phân tổng hợp; liều lượng và các đợt sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất và cơ quan chuyên môn. Huyện cũng sẽ thường xuyên bố trí cán bộ chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và xử lý kịp thời sâu bệnh gây hại, quyết tâm giành vụ xuân thắng lợi.

NGÂN HUYỀN - ANH THƯ



Vụ xuân năm 2023, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ) có khoảng 70% diện tích cấy bằng máy.